

ถอด 3 ปรากฏการณ์ "มือบราษฏร" "แฟนด้อม"- "แกงคัฟท์" สับขาหลอก กับ "ขบวน CIA" รถร่ายลูกชั้น

เปิด 23 ศัพท์ฮิต "มือชู 3 นิ้ว"

รวมโดย: ผู้จัดการ Live

• แครอด	พร-	• จุกก่ง	วางหมา รุกงหมักไฉ่ สับขาหลอก
• เบนีแครอด	เเนร	• อโวกาโด	รค.
• บรอกโคลี	กทหาร	• นาดาดา	กลุ่มคนเสื้อเหลืองชู 3 นิ้ว
• มอคค่า	ตำรวจสีกากี	• โรมานอฟ	สับขาหลอก
• โอลีอง	เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน	• แกง	สับขาหลอกพื้นที่การชุมนุม
• มะเขือเทศ	ยมนา	• แกงกะทิ	สลัม
• ข้าวโพดคั่ว	เสื้อเหลือง	• แรงมาก	รอกเทอ
• มินเนี่ยน	เสื้อเหลืองหัวกริยบ	• บังเกอร์	คชค.
• ลูกชบ	คาราทีอยากชบตัว	• แก๊งบลูเบอร์	รถเงินขายของ/ลูกชั้นกอด /ไตเทียว/ทบิกอย่าง ฯลฯ
• เกียม	ดาบกระแส	• หนวยข่าวกรอง /CIA	คอบคกลง หรือเทียบคัวย
• โอยัวะ	รถฉีดน้ำแรงดันสูงสีฟ้า	• โอเค!	อย่งยั้ง
• สบิรฟ	ผู้ชบมูมเมอโคบนำ	• นัมเบอร์วัน!	
• โดบิ	กฤษสมสวสคมีสีฟ้า		
• ดบิ	คองแควบ้าน		
Dumb	ที่มีลักษณะก้าวร้าว		



ในการชุมนุมของ "มือบคนระษฏร 2563" ที่กำลังเขม็งเกลียวมากขึ้นเป็นลำดับและยังไม่แนชดว่าผลจะออกมาอย่างไรหลังยื่นคำขาดให้ "ลุงตุ้-พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโงชา" ลาออกจากเก้าอี้ "นายกรัฐมนตรี" พร้อมให้ปล่อยตัว "แกนนำ" ที่ถูกจับกุมคุมขัง มี 3 ปรากฏการณ์ที่ถือเป็น "กิมมิก" ที่น่าจับตาไม่แพ้การชุมนุมทางการเมืองของไทยครั้งไหนๆ

ปรากฏการณ์แรกก็คือ เกิดปรากฏการณ์ "คัฟท์มือบ" โดยมีการสร้างชุดคัฟท์ไว้ลือสารานแหพะกลุ่ม เป็นลัที่เหลี่ยมสับขาหลอกเจ้าหน้าที่ ถึงไม่ซบซ้อนซอเนงอันท่า "รหัสลับดาวินชี" แต่รหัสลับใน "มือบคนระษฏร" ก็สร้างลึลันให้กับการชุมนุมอยู่ไม่น้อย

ปรากฏการณ์ที่สองก็คือ ปรากฏการณ์ "พ่อค้าแม่ค้ารถเร่" ไม่ว่าจะป็นร้านลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด ปลาหมึกย่าง ผลไม้สด ผลไม้ดอง ฯลฯ เข้าประชิดพื้นที่ชุมนุมอย่างรวดเร้ว จับจองทำเลทองรองรับขบวนมือบ โภยเงินเข้ากระเป่าอย่งเป็นล้าเป็นลัน

และปรากฏการณ์ที่สามที่อาจจะไม่คุ้นหูและมีชื่อว่า "แฟนด้อม"

เรียกได้ว่าหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน "มือบคนระษฏร" แ่งซันหมุดหมายข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่น้อยชณะที่ "มือบระษฏร" ยังกเดินหน้าแพลชมมือบ "ดาวกระจาย" ยึดหลักการผู้ชุมนุม "ทุกคนคือแกนนำ" จัดการชุมนุมต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมไปถึงหลายพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ

"มือบคนระษฏร" ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เลือกสื่อสารด้วยคำเฉพาะที่กลุ่มวัยรุ่นนิยมใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ในโซเชียลฯ ทั้งเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งสร้างสรรค์คัฟท์ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อเปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอย่าง หรือสื่อถึงเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง นัยว่าเป็นลัที่กลหลอกล่อ ปันหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเทือกนั้น

อย่างไรก็ดี คัฟท์ต่างๆ ในมือบคนระษฏร ไม่ได้เป็นความลับ แต่ละคำมีความหมายกำกับอย่งเปิดเผย และคาดว่า จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในการชุมนุมครั้งต่อไป ยกตัวอย่างคัฟท์

มือบ อาทิ 1. แครอต หมายถึง พระ 2. เบบีแครอต หมายถึง เณร 3. บรอกโคลี หมายถึง ทหาร 4. มอคค่า หมายถึง ตำรวจ ลีกกี้ 5. โอลีอง หมายถึง เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน 6. มะเขือเทศ หมายถึง ยมบาล 7. ข้าวโพดดิบ หมายถึง เลื่อเหลียง 8. มินเนี่ยน หมายถึง เลื่อเหลียงหัวเกรียน

9. ลูกซอบ หมายถึง ดาราที่อยากซอบตัวตามกระแส แต่ก่อนเป็น กบปส., สลิ้ม, เลื่อเหลียง) 10. เกียม หมายถึง เทรียม 11. โอยัวะ หมายถึง รถฉัดน้ำแรงดันสูงสีฟ้า 12. สมิร์ฟ หมายถึง ผู้ชุมนุมเมื่อโดนน้ำที่ผสมสารเคมีสีฟ้า 13. โดนัล Dumb หมายถึง ลุงตุ๋ หรือ ลุงแถวบ้าน ที่มีลักษณะก้าวร้าว 14. มินเนี่ยน หมายถึง เลื่อเหลียงหัวเกรียน

15. จุกแกง หมายถึง วางหมาก รู้ทางหนีทีไล่ สืบชาหลอก 16. อโวคาโด หมายถึง รด. 17. นาตาชา โรมานอฟ หมายถึง ผู้แฝงตัวในพื้นที่เพื่อหาข้อมูล 18. แกง หมายถึง แก๊ง, สืบชาหลอก 19. แกงเทโพ มาจาก 3 คำ คือ. แกง-แก๊ง, เท-ทัง, โป-โปลิศ (Police) ตำรวจ หมายถึง สืบชาหลอกพื้นที่การชุมนุม

20. กลิ่นกะทิแรงมาก หมายถึง สลิ้ม 21. บังเกอร์ หมายถึง รอกเก้อ 22. แก๊งบลูเบอร์ หมายถึง ตชด. 23. CIA / หน่วยข่าวกรอง หมายถึง รถเข็นขายของ เช่น ลูกชิ้นทอด, ผลไม้, โดเกียวก, หมักย่าง ฯลฯ 24. โอเค! นัมเบอร์วัน! หมายถึง ตบตกลง หรือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ในประเด็นนี้ ฟากฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบ.ชน. ออกแอกชั่นว่าหน่วยข่าวตำรวจมีการติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมโดยตลอด พร้อมบอกด้วยว่าการที่ผู้ชุมนุมเรียกแทนตำรวจว่า "มอคค่า" ดีกว่าเรียกตำรวจ "แดงโม" เหมือนที่เคยเรียกกันในมือบก่อนหน้านั้น

นอกจากนี้ "มือบคณะราษฎร" ยังมีการใช้ "ภาษามือในมือบ" สัญลักษณ์สากลในการชุมนุมของคณะราษฎร เพื่อเป็นการสื่อสารประสานงานกันระหว่างมวลชน เรียกว่าเป็นการเรียนรู้หลักสูตรเร่งรัดภายในเวลาเพียงไม่กี่วันหรือไม่กี่ชั่วโมง เพื่อให้การชุมนุมดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยภาษามือมีต้นแบบมาจากการประท้วงในฮ่องกง รวมทั้งยังเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าผู้ชุมนุมมีเพียงมือเปล่า การที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาย่อมไม่ใช่ทางออก

สำหรับปรากฏการณ์ศัพท์มือบ ดร.มานะ ตีรียาภิวฒัน นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิเคราะห์เอาไว้ว่า คำศัพท์เหล่านี้เป็นชุดความคิดที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตในช่วงหนึ่ง ต้องเข้าใจว่าตัวของภาษามือมีความตื่นและมีชีวิตซึ่งสามารถมีการคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา อย่างเช่นคำบางคำที่ยุคสมัยหนึ่งอาจจะนิยมใช้กัน พอผ่านช่วงเวลาไปถ้าเกิดว่าคนอาจจะไม่นิยม ก็จะเลือนหายไป

แต่ประการสำคัญในทัศนะของ ดร.มานะอยู่ตรงที่ว่า การชุมนุมในครั้งนี้ที่มีตั้งแต่เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน คนรุ่นใหม่ รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวนมาก การชุมนุมในครั้งนี้มีความหลายหลากช่วงวัยมากกว่าการชุมนุมในหลายครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่ต้องตระหนักในฐานะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะบทบาทไหนต้องรับฟัง และต้องถอดรหัสให้ได้ว่าจริงๆ แล้วเด็กรุ่นใหม่ต้องการอะไร มีปัญหาตรงจุดไหน เพื่อแก้ปัญหาโดยสันติวิธี

ความจริงต้องบอกว่า ถ้าหากติดตามความเคลื่อนไหวของการชุมนุมครั้งนี้มาอย่างต่อเนื่องนับแต่แรกเริ่มก่อตัว ก็จะพบว่า พวกเขามี "ศัพท์แสง" ที่ใช้แตกต่างจากการชุมนุมที่ผ่านมา มีการใช้ "คำ" และ "วลี" ต่างๆ ที่น่าสนใจ จนเกิดคำถามในหมู่ผู้ที่ติดตามการชุมนุมของคนรุ่นใหม่แอบถามตัวเองเบาๆ "คำนี้แปลว่าอะไร" เช่นคำว่า "ซัย/ซัยล์" ซึ่งก็คือคำว่า "ไซ้" เพียงแต่สะกดแบบที่เด็กรุ่นใหม่ใช้กันในแชตแอปหรือโซเชียลมีเดีย หรือคำว่า "ผนงรจตกรม" ที่เกิดขึ้นในขบวนพาเหรดล้อการเมืองในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากเรื่อง "ภาษามือบ" แล้วอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ "แฟนด้อม" หรือคำเรียกแทนกลุ่มแฟนคลับศิลปินต่างๆ ซึ่งมักจะสนับสนุนศิลปินอันที่รักร่วมกัน "โดนเนต" หรือบริจาคเงิน "เบย์" ทุ่มทุนสร้างโปรเจกต์ต่างๆ ให้ศิลปินประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่ง

น่าสนใจว่า การออกมาชุมนุมของ "มือบคณะราษฎร" ครั้งนี้ มีบรรดาแฟนด้อมต่างๆ ออกมา Call Out ยืนหยัดอยู่ในฝ่ายผู้ชุมนุมอยู่จำนวนไม่น้อย ซึ่งแฟนด้อมนั้นประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายช่วงวัยตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ไปจนถึงวัยเกษียณ

บรรดาแฟนด้อมต่างร่วมกันบริจาคเงินเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับมือบคณะราษฎร ไม่ว่าจะด้อมใหญ่ด้อมเล็กควักเงินกันถ้วนหน้า อาทิ "แฟนด้อมเกาหลี่" อย่าง SONE แฟนคลับวง Girls' Generation 779,000 บาท, Army แฟนคลับวง BTS 173,000 บาท, EXO-L แฟนคลับวง EXO 301,000 บาท, IGOT7 แฟนคลับวง GOT7 166,000 บาท, Blink แฟนคลับวง BLACKPINK 126,000 บาท, ReVeluv แฟนคลับวง RED VELVET 30,000 บาท, WIZONE แฟนคลับวง IZONE 22,000 บาท, MOOMOO แฟนคลับวง Mamamoo 13,000 บาท ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมี "แฟนด้อมจีน" อย่าง ป้อจัน แฟนคลับหวังอ้อป้อและเซียวจัน 314,000 บาท รวมถึง "แฟนด้อมไทย" อย่าง BNK48 281,548 บาท เป็นต้น รวมยอดเงินบริจาคของแฟนด้อมต่างๆ ประมาณ 2.763 ล้านบาท (ข้อมูลจาก CatDumb News ล่าสุด ณ วันที่ 17 ต.ค. 2563)

สุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ปรากฏการณ์ "พ่อค้าแม่ค้ารถเร่" อาทิ ลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวไก่ทอด ผลไม้สด ขนมโตเกียว ปลาหมักย่าง ฯลฯ สตรีฟูดส์สไตล์ไทยๆ ที่ตามไปทุกหนทุกแห่งที่มีมือบ แคมป์ไปถึงจุดนัดชุมนุมก่อนชาวมือบเสียอีก

สร้างความประหลาดใจสุดๆ เพราะบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ สแตนบายทุกสถานการณ์แม้มือบคณะราษฎรจะปรับกลยุทธ์แบบดาวกระจาย เปลี่ยนสถานที่ชุมนุมไปเรื่อยๆ ประกาศล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ไม่น่าเชื่อว่าร้านรถเร่ขายอาหารเหล่านี้เข้ากระชับพื้นที่จับจองทำเลดีๆ ได้ก่อนใคร

จนถูกขนานนามว่าเป็น "หน่วยเคลื่อนที่เร็ว" หรือ "CIA" โดยชาวมือบชาวเน็ตแซวกันยกใหญ่ว่า พวกเขาและเธออาจเป็นสายลับแฝงตัวเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมก็เป็นได้ กลายเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจแทบกลมกลุมุดหมายการชุมนุมของคณะราษฎรมิดเลยทีเดียว

ถามว่าทำไมบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารถเร่เหล่านี้ ถึงเข้าจับจองพื้นที่การชุมนุมรวดเร็วขนาดนี้?

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360°

Poo Jadhkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 24 - ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563

ปีที่: 12

ฉบับที่: 574

หน้า: 10(กลาง), 11

Col.Inch: 208.40 Ad Value: 83,360

PRValue (x3): 250,080

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถอด 3 ปราบฏการณ์ "มือบราษฏร" "แฟนด้อม"- "แก๊งค์พีท" สืบชาหลอก กับ "ขบวน CIA" รถเร่...

ความหมายสัญญาณมือ

อันตราย

ห้ามแตะที่ข้าวตุ๋น หรือข้าวเหนียว

ไม่ได้อิน

ให้วงหมี สลายการชุมนุม

ความหมายสัญญาณมือ

ปลอดภัย

โอเค!

อาหาร น้ำ

ขอใช้ทุกกรณีแล้ว นิดดี จึง สืบคดีสิ่งรวมด้วย(ตลอดเวลา)!



ได้คำตอบว่า ติดตามความเคลื่อนไหวจากเฟซบุ๊กเพจ "เยาวชนปลดแอก-FreeYOUTH" เตรียมของเตรียมตัวพร้อมเดินทาง เห็นโอกาสนับตั้งแต่เริ่มมีการชุมนุมใน 1-2 เดือนที่ผ่านมา แม้รัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ออกคำเตือนว่าการชุมนุม เป็นการกระทำผิดกฎหมาย แต่ผู้ชุมนุมยังตบเท้าเข้าร่วมมีอบคณระชาษฏรอย่างต่อเนื่อง มองวิกฤตให้เป็นโอกาสกองทัพต้องเดินด้วยท้อง ทำให้รถขายอาหารสตรีทฟู้ดแบบไทยๆ ตามไปทุกที่ที่มีม็อบนัดชุมนุม

สำหรับธุรกิจรถขายอาหารในม็อบ ทำเงินขายดิบขายดีหมดเกลี้ยงแทบทุกร้าน ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง บรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าเป็นวันธรรมดาส่วนใหญ่

ใช้เวลานานก่อนวันกว่าจะหมด ซ้ำร้ายวันไหนขายไม่ดีของเหลือก็จำเป็นต้องแบกรับภาระ พอมีชุมนุมมาขายในม็อบขายหมดก่อนเลิกชุมนุมเสียอีก ส่วนรายได้ก็ค่อนข้างดี หนึ่งแต่ถือว่าคุ้มสุดๆ

ส่วนประเภทที่ถูก "แกง" หรือถูกหลอกบ้าง ก็พอมิปรากฏให้เห็นบ้างพอเป็นกระสาย

กล่าวเฉพาะ "รถลูกชิ้นหลังคาสีส้ม" ที่ขายอยู่ในม็อบของกลุ่มปลดแอก หรือมีอบคณระชาษฏร 2563 ในครั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า เป็นรถลูกชิ้นที่มาจากหมู่บ้านเดียวกัน มาปักหลักขายอยู่ในกรุงเทพฯ มาหลายปี เดิมพวกเขาเหล่านี้มาจากหมู่บ้านตะเคียน ตำบลตรมไพร ในอำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีกลุ่มเครือข่ายชายลูกชิ้น รถหลังคาสี่ลี่ยมอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร

หนึ่งในเจ้าของรถขายลูกชิ้น รุ่นใหญ่ รหัส 700 บอกว่า "ด้วยเครือข่ายอันเหนียวแน่นทางการข่าวที่แม่นยำ ทำให้พวกเขาเข้าถึงมีอบได้อย่างรวดเร็ว โดยเราไปมาแล้วทุกครั้งที่มีมีอบ คณะราชฎรมาชุมนุม และมาถึงก่อนผู้ชุมนุมเสียอีก โดยพวกเราไม่ได้เป็นหน่วยข่าวกรองอย่างที่ใครเข้าใจ แต่เครือข่ายของเราจะรู้ข่าวได้ก่อน ว่าวันนี้จะไปชุมนุมกันที่ไหน พอแจ้งข่าวมาก็รีบมากัน ช่วงนี้ อะไรที่พอจะหาเงินได้ ก็ต้องรีบกอบโกย เพราะเงินหายาก ซึ่งมาขายในกลุ่มมีอบ ขายดีกว่าขายทั่วไป"

ถึงตรงนี้ แม้ยังไม่รู้ว่าการชุมนุมของคณะราชฎรจะยุติเมื่อใด ขณะที่ภาครัฐไล่ต้อนเต็มกำลังโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ข่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งเครื่องปิดเฟซบุ๊กเพจ "เยาวชนปลดแอก-FreeYOUTH" และ "แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม" ปิดกั้นสื่อช่องทางการสื่อสารของกลุ่มผู้ชุมนุม

ทำให้ชาวม็อบรวมกลุ่มใช้งานแอปฯ "เทเลแกรม" (Telegram) สำหรับส่งสื่อสารกันเป็นช่องทางสำรองในการติดต่อสื่อสารกันหากเพจหลักถูกปิด แต่ก็มีกระแสข่าวออกมาว่ามีหนังสือคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง 11/2563 ให้ กสทช. ระงับการใช้แอปฯ เทเลแกรม

บทสรุปสุดท้ายของ "คณะราชฎร" กับชื่อเรียกรื่องต่างๆ จะลงเอยเช่นไร ยังคงต้องติดตาม...ห้ามกะพริบตา! ■



'วังจันทร์วัลเลย์'เดินหน้า 5G x UAV SANDBOX ปลดล็อกพื้นที่การบินโดรนแห่งแรกของไทย

นายอรรถพล อุภษิทธิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ตั้งอยู่ที่ ต.ป่ายูบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง บนพื้นที่ 3,454 ไร่ เป็นโครงการที่ ปตท. มุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จในระดับที่สามารถนำไปสร้างธุรกิจใหม่ๆ ตามแนวคิด Powering Thailand's Transformation เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ดังนั้น ปตท. จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยลิเรียม (VISTEC)

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ทู) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ดีแทค) โดยใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่สำคัญของเทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมต่างๆ

นายวิวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. กล่าวเสริมว่า โครงการ 5G x UAV SANDBOX เป็นการเปิดพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนได้ทดสอบนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพความเร็วในการรับส่งข้อมูล เพื่อการตอบสนองที่ไวขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้นำศักยภาพของ 5G ไปทดลองใช้เป็น Use cases ต่างๆ รวมถึง UAV (Unmanned Aerial Vehicle) และการจัดการการบิน โดย ปตท. และพันธมิตรร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ได้แก่

CAAT สนับสนุนให้พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์สามารถบินโดรนเพื่อทดสอบและทดสอบได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และช่วยให้การอนุญาตปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขที่กำหนด กสทช. บริหารและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุน

การทดสอบ 5G ในพื้นที่เพื่อใช้งานในเชิงพาณิชย์ สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้บริหารจัดการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้การสนับสนุนการดำเนินการ UAV Sandbox ได้อย่างสะดวกและประสบความสำเร็จ ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีทักษะ ความรู้ด้านการบินโดรนแก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ เอไอเอส ร่วมกับ VISTEC ทดสอบและพัฒนาโดรนวิศวกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาสินทรัพย์ ทู ทดสอบและพัฒนาโดรนลาดตระเวนติดกล้องที่ควบคุมและเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของพื้นที่ ดีแทคพัฒนาการทดสอบสู่กล้องตรวจการณ์อัจฉริยะ 5G สำหรับควบคุมจากทางไกลและถ่ายทอดข้อมูลความละเอียดสูงให้การส่งการรวดเร็วและภาพที่คมชัด

พร้อมกันนี้ ปตท. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาและใช้ระบบ Ecosystem ในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว ได้แก่ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี, ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ, ภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาร้อยละ 17 ซึ่งต่ำที่สุดในเอเชีย, สมาร์ทริชาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และครอบครัว, พื้นที่ผ่อนปรนกฎระเบียบในการทำนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) และศูนย์บริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในทีเดียว (One Stop Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน